



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๔๕

ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/๖๕๓ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งเวียนการประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร นั้น

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ขอแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส)

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า ข้าราชกร และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคทุกคน มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จากปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ ดังนี้

**ปัญหาที่อยากแก้**

๑. การลดใช้พลังงาน ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า น้ำมัน ใช้ทรัพยากรของราชการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการ และเคารพกฎหมาย
๓. การไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

**ความดีที่อยากทำ**

๑. สืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
๒. มุ่งมั่นนำคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว สร้างบุคลากรที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
๓. ส่งเสริมการให้ด้วยพลังเชิงบวก เพื่อให้บุคลากรเกิดคุณธรรมจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม การมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหน่วยงาน
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพให้เกียรติ ไม่เลือกปฏิบัติ

โดยดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้กรมควบคุมโรค “เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน” ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
“กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Zero Tolerance)”  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมควบคุมโรค ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกรมควบคุมโรค

และขอถวายสัตย์จะว่าจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)  
อธิบดีกรมควบคุมโรค





## ประกาศเจตนารมณ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของกรมควบคุมโรค มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับกรมควบคุมโรค

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว กรมควบคุมโรคจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุผลความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของกรมควบคุมโรค ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย ไม่ให้ถูกล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน บุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับกรมควบคุมโรค

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อไม่ให้มีการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค